

สรุปประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมออลิมปิก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	<u>วาระลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่</u> ขอให้ปรับบทบาทและภารกิจให้เป็นหน่วยอำนวยการและยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา วางแผน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาควบคู่กับงานบริหารงานบุคคล โดย กระบวนการให้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญของจังหวัด สถาบันการศึกษา ให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนและมี คุณภาพ ทั้งนี้ อาจจะนำผลการวิจัยของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้เคยดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดลำปาง นำมาพิจารณาและประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทำได้จริง โดยจังหวัดจะให้การสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินงาน	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง
๒	<u>วาระรักลำปาง รักวิถีล้านนา และวาระลำปางเมืองศิลปะ นครหัตถศิลป์ ถิ่นอารยธรรม</u> ขอให้แจ้งเวียนทุกภาคส่วนฯ ทั้งส่วนราชการ อำเภอ สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ให้รณรงค์แต่งกายชุดด้วยพื้นเมืองในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และพูดภาษาเหนือ (คำเมือง) เพื่อ ปลูกฝังและส่งเสริมอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ทางท้องถิ่นของลำปางไว้ให้ยั่งยืน	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง
๓	<u>วาระลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรผสมผสาน นวัตกรรมเกษตร</u> ขอให้ ผลักดันให้เมืองลำปางเป็นเมืองปศุสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผน/ยุทธศาสตร์การ พัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับการพัฒนาเกษตรสุขภาพ เกษตรผสมผสาน และนวัตกรรมทาง การเกษตรใหม่ๆ	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำปาง
๔	<u>วาระลำปางแข็งแรง : คนจิตอาสา ครอบครัวยุบอุ่น ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาเด็กปฐมวัย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ</u> ขอให้มีการระดมความคิดเห็น และผลักดันให้วาระนี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การป้องกัน โรคที่ไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ง เชื่อมโยงไปกับการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย เกษตรสุขภาพ ผัก ปลอดสารพิษ การรณรงค์เรื่องการไม่ใช้โฟม บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหารและสุขภาวะในโรงเรียน การไม่ใช้ผงชูรส หรืออาหารที่มีคุณภาพต่ำมาในโรงเรียน โดยรณรงค์ให้เกิดกระแสอย่างจริงจัง ทุกวันพุธของสัปดาห์ให้มีการรณรงค์แต่งชุดกีฬาเพื่อรณรงค์การทำ Big Cleaning Day ภายในหน่วยงาน และสถานที่ราชการต่าง ๆ ชูภาพลักษณ์ลำปางสะอาด ให้เป็นรูปธรรม	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง  ทุกส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๕	<u>วาระลำปางน่าเที่ยว : ปักหมุดลำปาง เส้นทางต้องแวะ</u> ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดลำปางมีเป้าหมายนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดไม่น้อยกว่า ๒ ล้านคน โดยดึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในภาคเหนือให้ได้ อย่างน้อย ๑๐% ดังนั้น จึงต้องมีการ วางแผนระบบการจัดการและการวางแผนที่ดี อาทิเช่น การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การจัด กิจกรรมที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว การจัดระบบบริษัทนำเที่ยว จะทำอะไรให้มีคนมาท่องเที่ยว ในลำปางได้อย่างมีความสุข การพัฒนา Sport Tourism การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทั้ง เชิงเกษตร และธรรมชาติ ทั้งนี้ พิจารณาจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวทั้งปี ให้สอดคล้องกัน และให้ ทบทวนแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	-สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ลำปาง -ส่วนราชการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ขณะนี้ จังหวัดฯ ได้ดำเนินการออกแบบโลโก้ในรูปแบบ “ลำปาง ปลายทางฝัน” และป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ติดตั้งบนถนนสายสำคัญของจังหวัดเพื่อเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ในปี ๒๕๖๑ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้ร่วมกันรณรงค์และเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป</p>	<p>ทุกส่วนราชการ/ หน่วยงาน</p>
๖	<p><u>วาระลำปางปันสุข : เมืองอารยสถาปัตย์ สวัสดิการทั่วถึง ฐานรากเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข</u></p> <p>การสร้าง Model Lampang ที่เชื่อมโยงทั้งด้านการท่องเที่ยว การเกษตร สุขภาพ ภายใต้วาระลำปางปันสุข ลำปางท่องเที่ยว และลำปางปลายทางฝันเข้าด้วยกัน โดยประสานภาคประชารัฐเข้าร่วมดำเนินการ</p> <p>ขอให้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเก่า ๒๐ ปี หรือโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง นำเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไปด้วยเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาด้านอื่น ๆ</p>	<p>-สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง</p> <p>-เทศบาลนครลำปาง</p> <p>-ส่วนราชการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๗	<p><u>ประเด็นอื่น ๆ</u></p> <p>๗.๑ การจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเตรียมข้อมูล แผนงาน/โครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลและความต้องการในการพัฒนาจังหวัดลำปาง</p> <p>๗.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีกำหนดเยี่ยมส่วนราชการ และสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ราชการ โรงเรียน ทั้งห้องน้ำ อาคาร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรอบ เพื่อคุณภาพลักษณะลำปางสะอาด ทั้งนี้ การดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนอาจจะเชื่อมโยงกับงานจิตอาสาของแต่ละส่วนในการร่วมกันพัฒนาและดูแลสถานที่ราชการแต่ละแห่งด้วย</p> <p>๗.๓ ขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติกรดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ลดเรื่องการศึกษาดูงาน การซื้อของทั้งที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับการใช้จ่ายตราจังหวัด ประกอบการจัดทำโครงการ ลักษณะงานที่เป็นงานตาม Function ให้ใช้ตราของหน่วยงาน (กรม) เป็นหลัก สำหรับโครงการที่เป็นงบประมาณจังหวัด สามารถใช้ตราจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามความเหมาะสม</p> <p>๗.๔ กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ให้พิจารณาจัดจากพื้นที่อาคาร ลานอเนกประสงค์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ โดยไม่เน้นการใช้เต็นท์ ลักษณะกิจกรรมเน้นใกล้ชิดชาวบ้านและชุมชน ไม่มีพิธีเปิด ไม่เน้นรูปแบบและพิธีการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปพบปะชาวบ้าน และพี่น้องประชาชนด้วยตนเอง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้แนะนำตัวและภารกิจของหน่วยที่นำออกไปบริการในพื้นที่ อำเภอเจ้าของพื้นที่ให้แจ้งโครงการที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้พิจารณาจัดธงฟ้าทุกครั้ง ผู้สูงอายุที่มารับถุงยังชีพ เบี้ยยังชีพ ไม่ต้องให้รอนาน ภาคเข้าเป็นการประชุมและพบปะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ เน้นการพูดคุยงาน และการหารือการพัฒนาในระดับพื้นที่ ภาคบ่ายเป็นการลงพื้นที่การเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ</p>	<p>สำนักงานจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทุกส่วนราชการ/ หน่วยงาน</p> <p>ทุกส่วนราชการ/ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบฯ</p> <p>ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง และส่วนราชการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๗.๕ ขอให้ตรวจสอบเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดและศาสนสถานทั้งที่เป็นวัดทั่วไป และวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง</p> <p>๗.๖ ขอให้สำรวจพื้นที่ในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนิน หรือที่ราบ และเส้นทางคมนาคมสะดวก ซึ่งจังหวัดมีแผนที่เพื่อปลูกดอกไม้ พร้อมทั้งจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-สำนักงานเกษตร จังหวัด</p> <p>-สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด</p>

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๖๕๐๑๔